

มติการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ ๓๘(๙/๒๕๖๗)
วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

๕.๕ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ เชียงใหม่ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการการจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจ ระหว่างบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่มฯ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.

ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพิเศษร่วมกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน โดยกำหนดให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้ามาเรียนรู้และทำงานกับบริษัทเมื่อสำเร็จการศึกษาได้ ๑๐๐% และหากนักศึกษาไม่มีความประสงค์ที่จะทำงานร่วมกับบริษัท สามารถไปทำงานในสถานประกอบการอื่นหรือใช้ประสบการณ์ไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ได้เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นมา โดยในวันที่ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กำหนดให้จัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา

ต่อมา มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้ปรับค่าบำรุงการศึกษา เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา โดยมีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ทางบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาในอัตราคงเดิม ณ วันที่ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ คือจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ เชียงใหม่ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการการจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจระหว่างบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่มฯ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. ขึ้น เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ เชียงใหม่ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการการจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจระหว่างบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. มีสาระสำคัญดังนี้

อัตราค่าบำรุงการศึกษาเหมาะสมเป็นรายภาคการศึกษาโครงการการจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจ ระหว่างบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่มฯ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ชำระในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจ นักศึกษาภาคพิเศษ ดังนี้

๑. อัตราค่าบำรุงการศึกษาเหมาะสมในภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. อัตราค่าบำรุงการศึกษาเหมาะสมในภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท

ในกรณีนี้ นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินจากที่หลักสูตรกำหนด โดยไม่นับรวมถึงภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พักการศึกษาให้เรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย เป็นรายภาคการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ศึกษาเกินเวลาของหลักสูตรนั้น

ผลการดำเนินงาน

๑. ผลการพิจารณาตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุง การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการเรียนการสอน ร่วมสถานประกอบการ ด้านบริหารธุรกิจ ระหว่าง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่มฯ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานวินัยและนิติกร ที่ อว.๐๖๕๔.๐๑(๑๕)๑๑๘๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๒๘(๙/๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภา มทร.ล้านนา

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุง การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการเรียนการสอนร่วม สถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจ ระหว่างบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ในกลุ่มฯ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. ดังเสนอ

๒. รับรองมติการประชุมในวาระนี้



(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรกิจานนท์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา